
                      

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 

คร้ังที่ ๖/๒๕๖๖ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ 

************************************************** 

ผู้มาประชุม 

 ๑. คณบดีคณะศลิปศาสตร์ (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จติติมา กาวีระ)     ประธานกรรมการ 

 ๒. รองคณบดีฝา่ยบริหาร (อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย)    กรรมการ  

 ๓. รองคณบดีฝา่ยวิชาการ (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม)  กรรมการ 

 ๔. รองคณบดีฝา่ยกิจการพิเศษ (ดร.ชนาภา ดวงไฟ)    กรรมการ 

 ๕. รองคณบดีฝา่ยคุณภาพนิสิต (อาจารย์ณัฐวร วงศจ์ติราทร)   กรรมการ 

 ๖. ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประธานหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  กรรมการ 

     สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ดร.เบญจพร เทพสีหนู)  

 ๗. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี   กรรมการ 

     (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา โยธินศิริกุล)        

 ๘. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย    กรรมการ 

      (ดร.วรัญญา ยิ่งยงศักดิ์)   

 ๙. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส    กรรมการ 

     (ดร.จารุกัญญ์ จติรวงศ์นันท์)     

 ๑๐. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น   กรรมการ 

      (อาจารย์พันธุ์พิชญา ปัญญาฟู)      

 ๑๑. ประธานหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย  กรรมการ 

       (ดร.ศราวุธ หล่อดี) 

 ๑๒. ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย   กรรมการ 

       (รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรธน์ ศรยีาภัย)  

 ๑๓. ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  กรรมการ 

       (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล)  

 ๑๔. ดร.นรศิา ไพเจรญิ        กรรมการ 

 ๑๕. นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ       เลขานุการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

 ๑. ผูท้รงคุณวุฒิคณะศลิปศาสตร ์(รองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม) 

 ๒. ผูช่้วยคณบดีคณะศลิปศาสตร์ (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์สิน ีเสถียรธราดล) 
 

ผู้ไม่มาประชุม  

 ๑. ประธานหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ลาป่วย 

     (ดร.รัตนา ยาวิเลิง) 

 ๒. ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาษาศาสตร์ประยุกต์   ติดภารกิจ 

     (รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์) 
  

เริ่มประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 

  เมื่อคณะกรรมการครบองค์ประชุมแลว้  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดีคณะ

ศลิปศาสตร์ ประธานกรรมการกล่าวเปิดประชุม และด าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

   ๑.๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

    ๑.๑.๑ อาจารย์ณัฐวร วงศ์จิตราทร รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต แจ้ง

ก าหนดการและกล่าวเชิญกรรมการประจ าคณะฯ เข้าร่วมโครงการไหว้ครูคณะศิลปศาสตร์ “กราบคุรุปูจา   

ครูบาอาจารย์เจ้า” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ 

หอ้ง UB ๐๐๔ อาคาร ๙๙ ปี พระอุบาลคีุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) 

    ๑.๑.๒ อาจารย์ณัฐวร วงศ์จิตราทร รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต แจ้ง

ก าหนดการ “การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร Asean University Network Quality 

Assurance (AUN QA) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ดังนี้ 

     ๑. หลักสูตรระดับปริญญาตรี เข้ารับการตรวจประเมินฯ ในระหว่าง

วันที่ ๑๐-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ดังนี้ 

     - ในวันที่  ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จ านวน ๒ หลักสูตร ได้แก่ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาจนี และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

     - ในวันที่  ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จ านวน ๒ หลักสูตร ได้แก่ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย และ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

     - ในวันที่  ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และรายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทั้ง ๕ หลักสูตร ในวันที่ 

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ หอ้งประชุมคณะศิลปศาสตร์  

     ๑. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เข้ารับการตรวจประเมินฯ ใน

ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ดังนี้ 
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     - ในวันที่  ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จ านวน ๒ หลักสูตร ได้แก่ 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

     - ในวันที่  ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จ านวน ๒ หลักสูตร ได้แก่ 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ 

     - ในวันที่  ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จ านวน ๒ หลักสูตร ได้แก่ 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  ภาษาศาสตร์ประยุกต์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาษาศาสตร์

ประยุกต์ และรายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทั้ง ๖ หลักสูตร  ในวันที่ ๒๔ 

กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ หอ้งประชุมคณะศิลปศาสตร์  

    ๑.๑.๓ ดร.ชนาภา ดวงไฟ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ แจ้งให้ที่ประชุม

ทราบว่าคณะศิลปศาสตร์จะเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๖๕ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในวันที่ ๕-๖ กันยายน ๒๕๖๖ 

เพื่อรายงานการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตามเกณฑ์การ

ประเมิน EdPEx ทั้งนี้คณะฯ จะประสานขอข้อมูลจากรรมการประจ าคณะฯ เพื่อการจัดท ารายงานและเข้ารับ

การสัมภาษณ์ 

  ๑.๒ ประธานฯ รายงานสรุปการยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับ

ปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖ TCAS ๑-๓ โดยคณะศิลปศาสตร์มีจ านวนผู้ยืนยันสิทธิ์ จ านวนทั้งสิ้น 

๔๕๗ คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ล าดับ หลักสูตร/สาขาวิชา จ านวน 

๑ การจัดการศกึษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา (หลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑติ สาขาวิชาภาษาจนี และหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) 

๓๒ 

๒ การจัดการศกึษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา (หลักสูตรศลิปศาสตร

บัณฑติ สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส และหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ) 

๑๑ 

๓ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ๑๒๕ 

๔ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ๖๓ 

๕ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ๓๕ 

๖ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส ๓ 

๗ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ๑๘๘ 

รวมจ านวนผู้ยืนยันสิทธิ์ ๔๕๗ 
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   ๑.๓ ประธานฯ น าเสนอหนังสือของส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งแจ้งมติ

การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ระเบียบวาระที่ ๔.๒๒ 

เรื่อง ขออนุมัติบันทึกข้อตกลงทั่วไปของความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา (ประเทศไทย) และ 

Universiti Sains Malaysia (มาเลเซีย) ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

    ๑. อนุมัติบันทึกข้อตกลงทั่วไปของความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา 

(ประเทศไทย) และ Universiti Sains Malaysia (มาเลเซีย) 

    ๒. มอบคณะศิลปศาสตร์ด าเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงทั่วไปของความ

ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา (ประเทศไทย) และ Universiti Sains Malaysia (มาเลเซีย) และรายงานให้

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

    ๓. รับรองมติสภามหาวิทยาลัยพะเยาตามระเบียบวาระนี้ โดยไม่ต้องรอ

รับรองรายงานการประชุมครั้งถัดไป 

   ๑.๔ ประธานฯ น าเสนอหนังสือของกองการเจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมและพัฒนา 

แจ้งรายละเอียดผูร้ับทุนและลาศึกษาต่อ ประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ทั้งผู้ที่ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยหรือ

ลาศึกษาต่อดว้ยทุนส่วนตัว ยังคณะศิลปศาสตร์ทราบและเพื่อติดตามบุคลากรผู้ลาศึกษาต่อตามรายชื่อที่แจ้ง 

ซึง่คณะฯ ได้มอบหมายให้หนว่ยการเจ้าหนา้ที่ของคณะศิลปศาสตร์ด าเนินการแลว้  

   ๑.๕ ประธานฯ น าเสนอรายงานการประชุมสาขาวิชาภาษาจีน  ประจ าเดือน

พฤษภาคม ๒๕๖๖ ประชุมเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ระบบ Microsoft Teams ซึ่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา โยธินศิริกุล ประธานหลักสูตรศิลปศาสตร-

บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ได้จัดส่งสรุปรายงานดังกล่าวต่อคณะฯ เพื่อทราบ ประธานฯ จึงน าเสนอรายงาน

ต่อกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อทราบต่อไป  

 ๑.๖ ประธานฯ น าเสนอรายงานการประชุมสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส จ านวน ๒ 

ครั้ง ดังนี้ 

   - ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ประชุมเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐-

๑๕.๐๐ น. ผา่นสื่ออเิล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams   

   - ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ประชุมเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐-

๑๑.๓๐ น. ผา่นสื่ออเิล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams ซึ่ง ดร.จารกุัญญ ์จติรวงศ์นนัท์ ประธานหลักสูตร

ศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส ได้จัดส่งสรุปรายงานดังกล่าวต่อคณะฯ เพื่อทราบ ประธานฯ จึง

น าเสนอรายงานต่อกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อทราบต่อไป  

 ๑.๗ ประธานฯ น าเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะศิลปศาสตรต์่อกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์เพื่อทราบ  

 

 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ครัง้ท่ี ๖/๒๕๖๖ หนา้ที่ ๔/๒๐ 



 

 

 

 

 ๑.๘ ประธานฯ น าเสนอแนวปฏิบัติการท าภาระงานบุคลากรสายวิชาการ คณะ

ศิลปศาสตร์ ซึ่งได้มีมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 

๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖  

  ๑.๙ ประธานฯ น าเสนอรายงานกิจกรรมที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และ

กิจกรรมที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คณะศิลปศาสตร์  ประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ จัดท า

รายงานโดย นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ รักษาการแทนหัวหนา้ส านักงานคณะศิลปศาสตร์   

   ๑.๑๐ ประธานฯ น าเสนอรายงานวัสดุคงเหลือของคณะศิลปศาสตร์ 

ประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ จัดท ารายงานโดย นางสาวอรนภา อ่องประกฤติ นักวิชาการพัสดุประจ าคณะ

ศลิปศาสตร ์

   ๑.๑๑ ประธานฯ น าเสนอรายงานผลการตรวจสอบใบเบิกวัสดุในคลังวัสดุกลาง 

(AX) และคลังวัสดุย่อย (IMS) ประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ตรวจสอบรายงานและน าเสนอรายงานโดย  

นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ รักษาการแทนหัวหนา้ส านักงานคณะศิลปศาสตร์ ผลการตรวจสอบดังนี้ 

    ๑. คลังวัสดุกลาง (AX) 

          จากรายงานการรับเข้า-เบิกจ่ายวัสดุ-คงเหลอืของคลังวัสดุกลาง (AX) ของ

นางสาวอรนภา อ่องประกฤติ ไปยังคลังวัสดุย่อย (IMS) ในส่วนของ นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล และของนางสาว  

เอมอร วงค์วรรณ ถูกต้องตามใบเบิกวัสดุ มีความถูกต้องทั้งชื่อรายการ จ านวนที่เบิก ตรงตามที่รายงานและมี

ความสอดล้องกัน 

    ๒. คลังวัสดุย่อย (IMS) 

           ๒.๑ คลังวัสดุย่อย (IMS) ของนางสาวเอมอร วงค์วรรณ รายงานการ

รับเข้า-เบิกจ่ายวัสดุ-คงเหลือ เป็นผู้จ่ายวัสดุ มีความถูกต้องทั้งชื่อรายการและจ านวนที่เบิกตรงตามที่รายงาน 

และจากรายงานการเบิกวัสดุพบข้อบกพร่อง ๒ รายการ ดังนี้ 

     ๑. รายการล าดับที่ ๑๐๐ วันที่ไม่เรียงตามล าดับวันที่ในรายการ 

กล่าวคือผู้เบิกวัสดุท ารายการวันที่ ๒๕  พฤษภาคม ๒๕๖๖ และเบิกวัสดุในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ผู้จ่าย

พัสดุจึงอนุมัติรายการหลังวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖  

     ๒. รายการล าดับที่ ๑๒๑ วันที่ในรายงานไม่ตรงกับวันที่จ่ายพัสดุ 

เนื่องจากผู้จ่ายพัสดุจึงอนุมัติรายการหลังวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 

        ๒.๒ คลังวัสดุย่อย (IMS) ของนางสาวปวลี ดวงดี จากรายงานพบว่าใน

เดอืนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ไม่มีรายการเบิกจ่ายวัสดุ 

        ๒.๓. คลังวัสดุย่อย (IMS) ของนายกิตติพนธ์ เจริญกุศล จาก รายงานการ

รับเข้า-เบิกจ่ายวัสดุ-คงเหลอื พบวา่มคีวามถูกตอ้งทั้งชื่อรายการและจ านวนที่เบิก ตรงตามที่รายงาน    

 ๑.๑๒ ประธานฯ น าเสนอรายงานสรุปอัตราก าลังข้อมูลบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ 

ประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ จัดท ารายงานโดย นางสาวมนัสนันท์ กาทองทุ่ง รักษาการแทนหัวหน้างาน

บริหารทั่วไปคณะศิลปศาสตร์  

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๖ หนา้ที่ ๕/๒๐ 



 

 

 

 

 

   ๑.๑๔ ประธานฯ น าเสนอรายงานสรุปการอนุญาตการลาของบุคลากรคณะศิลป-

ศาสตร์ ประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ จัดท ารายงานโดย นางสาวมนัสนันท์ กาทองทุ่ง รักษาการแทน

หัวหนา้งานบริหารทั่วไปคณะศิลปศาสตร์ 

   ๑.๑๕ ประธานฯ น าเสนอรายงานการเงินศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ ประจ าเดือน

พฤษภาคม ๒๕๖๖ จัดท ารายงานโดย นางสาวเอมอร วงค์วรรณ นักวิชาการเงนิและบัญชี คณะศิลปศาสตร์ 

   ๑.๑๖ ประธานฯ น าเสนอรายงานการอนุมัติรายจ่ายเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ 

ประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ จัดท ารายงานโดย นางพจนารถ เชิดสกุล รักษาการแทนหัวหน้างานแผนงาน

คณะศิลปศาสตร์ 

   ๑.๑๗ ประธานฯ น าเสนอหนังสือของกองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเวียนแจ้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๕ ฉบับ ทั้งนีต้ามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

ได้มีการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/

๒๕๖๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยที่ประชุมได้มีมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัยมอบกองคลังปรับปรุง แก้ไข ประกาศ และจัดท าแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงาน

มหาวิทยาลัย ให้มีความถูกต้อง มีความคล่องตัว และเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน เพื่อลดข้อพิพาทที่อาจจะ

เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งกองคลัง ได้ด าเนินการปรับปรุงและเวียนแจง้ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๕ ฉบับ 

ดังนี้  

    ๑. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ

เบิกจ่ายเงนิ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัด

จากวันประกาศเป็นต้นไป 

    ๒. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 

พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้น

ไป 

    ๓. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรม พ.ศ. 

๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยใหใ้ช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

    ๔. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายจากเงิน

รายได้ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ

เป็นต้นไป 

    ๕. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้บริการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ 

มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ ครัง้ท่ี ๖/๒๕๖๖ หนา้ที่ ๖/๒๐ 



 

 

 

     

   ๑.๑๘ ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบกิจกรรมสภากาแฟสัญจร ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๖ โดยก าหนดการของคณะศิลปศาสตร์เป็นวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยท่านอธิการบดี

พร้อมรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีเข้าเยี่ยมชมรับฟังการน าเสนอนโยบาย แนวทาง และผลการด าเนินงาน

ของคณะศลิปศาสตร์ 

 ๑.๑๙ ประธานฯ น าเสนอรายงานผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ของบุคลากร

คณะศิลปศาสตร์ ประจ าเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ จัดท ารายงานโดย นายจรูญ ไชยเบ้า หน่วยวิจัย คณะศิลป-

ศาสตร ์จ านวน ๓ ผลงาน โดยเป็นผลงานวิจัยระดับชาต ิจ านวนทั้ง  ๓ ผลงาน  

   ๑.๒๐ ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาและ

กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ขอความอนุเคราะหม์ายังคณะศิลปศาสตร์เพือ่ประพันธ์/จัดท า ดังนี้ 

    ๑. บทอาศิรวาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ

ปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสนิทรมหาวชริาลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยคณะฯ ได้มอบ รองศาสตราจารย์ 

ดร.วรวรรธน์ ศรียาภัย ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ให้ความอนุเคราะห์

ประพันธ์บทอาศิรวาทเพื่อการบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

    ๒. จัดท ากราบบังคมทูลถวายราชสดุดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในพิธี    

วันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ ๑๓ ปี โดยคณะฯ ได้มอบ ดร.ศราวุธ หล่อดี ประธานหลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ให้ความอนุเคราะห์จัดท ากราบบังคมทูลถวายราชสดุดีสมเด็จ

พระนเรศวรมหาราช  ในพิธีวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา  ครบรอบ ๑๓ ปี ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณ 

รองศาสตราจารย์  ดร.วรวรรธน์  ศรียาภัย  ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย และ 

ดร.ศราวุธ หล่อดี ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ที่ให้ความอนุเคราะห์

ประพันธ์บทอาศริวาทและจัดท าค ากราบบังคมทูลถวายฯ ข้างตน้ 

   ๑.๒๑ ประธานฯ น าเสนอรายงานการประชุมสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕  

ประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft 

Teams ซึ่ง อาจารย์พันธุ์พิชญา ปัญญาฟู ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ได้จัดส่ง

สรุปรายงานดังกล่าวต่อคณะฯ เพื่อทราบ ประธานฯ จึงน าเสนอรายงานต่อกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อทราบ

ต่อไป  

   ๑.๒๒ ประธานฯ แจ้งผลการเสนอขออนุมตัิรับอาสาสมัครจากสถานเอกอัครราชทูต

ฝรั่งเศสประจ าประเทศไทย จ านวน ๑ ราย ซึ่ง ดร.จารุกัญญ์ จิตรวงศ์นันท์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑติ สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส ได้แจ้งยังคณะศิลปศาสตร์ว่าสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจ าประเทศไทย 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ ครัง้ท่ี ๖/๒๕๖๖ หนา้ที่ ๗/๒๐ 



 

 

 

 

แจ้งความประสงค์ที่จะเสริมสร้างความร่วมมือในการจัดกิจกรรมด้านภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส ความ

ร่วมมือด้านวิชาการและการจัดการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

โดยให้การสนับสนุนอาสาสมัคร จ านวน ๑ ราย เป็นระยะเวลา ๖ เดือน ถึง ๑ ปี โดยค่าตอบแทนเงินเดือน

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจ าประเทศไทยจะเป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยพะเยาได้พิจารณาและ

อนมุัตกิารรับอาสาสมัครจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจ าประเทศไทยแล้ว 

   ๑.๒๓ ประธานฯ น าเสนอหนังสือของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่ง

ได้แจ้งค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๓๕๕๒/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

มหาวิทยาลัยพะเยา สั่ง ณ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ทั้งนีต้ั้งแตบ่ัดนีเ้ป็นต้นไป 

   ๑.๒๔ อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย รองคณบดีฝายบริหาร น าเสนอหนังสือของกอง

อาคารสถานที่ ซึ่งแจ้งประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑแ์ละแนวปฏิบัติในการขอดูข้อมูลภาพหรือ

ส าเนาข้อมูลภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖  

   ๑.๒๕ อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย รองคณบดีฝายบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า

ตามที่กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนว

ปฏิบัติในการขอดูข้อมูลภาพหรือส าเนาข้อมูลภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV)  พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะ

ศิลปศาสตร์ได้มอบหมายผู้รับผิดชอบในการขอดูข้อมูลภาพหรือส าเนาข้อมูลภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

(CCTV) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๒ คน ดังนี้ 

    ๑. นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ รักษาการแทนหัวหน้าส านักงานคณะศิลป-

ศาสตร ์

    ๒. นายกิตตพินธ์ เจริญกุศล รักษาการแทนหัวหน้างานปฏิบัติการและ

บริการทางภาษา 

   ๑.๒๖ ประธานฯ น าเสนอ รายงานผลการด าเนินการรายวิชาและรายงานการ

ประชุมวิพากษ์ผลการเรียนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาคการศึกษาฤดูร้อน            

ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ระบบ Microsoft Teams  ดังนี้ 

    ๑. สรุปรายงานการด าเนินการรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาคการศกึษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

    ๒. รายงานการประชุมวิพากษ์ผลการเรียนรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จ านวน ๗ รายวิชา ซึ่ง อาจารย์

พันธุ์พิชญา ปัญญาฟู ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ได้จัดส่งสรุปรายงาน

ดังกล่าวต่อคณะฯ เพื่อทราบ ประธานฯ จงึน าเสนอรายงานต่อกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อทราบต่อไป 

 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ ครัง้ท่ี ๖/๒๕๖๖ หนา้ที่ ๘/๒๐ 



 

 

 

    ๑.๒๗ อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย รองคณบดีฝายบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า

คณะศิลปศาสตร์ได้รับหนังสือจากศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนเพื่อขอความอนุเคราะห์รับการสนับสนุนครุภัณฑ์

การศึกษา เครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึงอุปกรณ์ทางการศึกษา เนื่องจากยังขาดแคลนสื่อและอุปกรณ์ทางการ

ศกึษาที่จะสนับสนุนการศกึษาค้นคว้าของนักเรียน คณะศลิปศาสตรจ์งึได้มอบหมาย นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล

รักษาการแทนหัวหนา้งานปฏิบัติการและบริการทางภาษา ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ของคณะศิลปศาสตร์

ที่สิ้นสุดสัญญา ที่สภาพดีและยังสามารถใช้งานได้ รวมถึงที่ช ารุดแต่ยังสามารถใช้เป็นอะไหล่เพื่อน าไป

ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์อีกชุดเพื่อใช้งานได้ คณะฯ จึงได้สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคณะฯ ให้กับ

ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนที่ขอรับการสนับสนุน เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป โดยมีรายละเอียดการ

บริจาค/การสนับสนุน ดังนี้   

 

 

ล าดับที ่

 

 

ชื่อหน่วยงาน 

รายละเอียดครุภัณฑ์การศึกษา 

 

จอ 

เครื่อง

คอมพิวเตอร์ 

(ใช้งานได้ปกติ) 

เครื่อง

คอมพิวเตอร์เพื่อ

เป็นอะไหล่  

(ช ารุด) 

เครื่อง

คอมพิวเตอร์ 

All in one 

(ช ารุด) 

๑ โรงเรียนบ้านหว้ยเคียน ๑๔ ๑๒ ๘ ๓ 

๒ โรงเรียนบ้านบ่อเบีย้ ๑๒ ๑๑ ๘ - 

๓ โรงเรียนบ้านหว้ยไคร้ ๑๙ ๑๗ ๑๐ - 

๔ โรงเรียนบ้านก๊อกน้อย ๓๐ ๒๕ - - 

๕ ศูนย์เด็กเล็ก จ าป่าหวาย ๙ ๗ ๘ - 

   

 ๑.๒๘ ประธานฯ น าเสนอเอกสารของงานวิชาการคณะศิลปศาสตร์  รายชื่อ

เอกสารประกอบการสอน หนังสือ ผลงานวิจัยในโครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

ประจ าเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ จัดท ารายงานโดย นางสาวสุภาพร ค ารศ รักษาการแทนหัวหน้างานวิชาการ

คณะศิลปศาสตร์  

 จงึแจ้งท่ีประชุมทราบ 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๒       รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์    

  ประธานฯ ขอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 

ครั้งที ่๕/๒๕๖๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ หอ้งประชุมคณะศิลปศาสตร์  เพื่อรับรอง

รายงานการประชุม 

 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ครัง้ท่ี ๖/๒๕๖๖ หนา้ที่ ๙/๒๐ 



 

 

 

 

  จงึเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุม 

มติ  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวัน

พฤหัสบดีที่ ๒๕ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ หอ้งประชุมคณะศิลปศาสตร์ โดยไม่มกีารแก้ไข  
 

ระเบียบวาระที่ ๓      เรื่องสืบเนื่อง  

   (-ไม่มี-) 
 

ระเบียบวาระที่ ๔        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

    ๔.๑ ค าสั่งคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผู้มีความรู้

ความสามารถพิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิ คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖  

   ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่คณะศิลปศาสตร์ได้จ้างผู้มีความรู้ความสามารถ

พิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การ

จ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๖ 

ระบุว่า “ให้สาขาวิชาเสนอค าขอตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด ผา่นคณะ และมหาวิทยาลัย และให้น าเสนอ

คณะกรรมการบริหารบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบให้ว่าจ้าง การจ้างให้ท าสัญญาจ้างคราว

ละไม่เกิน ๑ ปี และอาจต่ออายุการจ้างได้ตามความจ าเป็นของมหาวิทยาลัย โดยจะต้องได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริหารบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยก่อนท าสัญญาจ้าง” และ ข้อ ๙ ระบุว่า “ให้มหาวิทยาลัย

ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย ๑ ครั้ง

ในรอบปี หรอืก่อนสิน้สุดสัญญา ตามแบบประเมินที่มหาวิทยาลัยก าหนด และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ

ภายใน ๑๕ วัน” ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะศิลปศาสตร์ได้จ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษและ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง ๕ สาขาวิชา เพื่อให้การประเมินและต่อสัญญาจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษและ

ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะศิลปศาสตร์ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประธานฯ จึงขอที่

ประชุมพิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบค าสั่งคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผู้มีความรู้

ความสามารถพิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิ คณะศิลปศาสตร ์ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแลว้มีมติ 

  ๑. เห็นชอบค าสั่งคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผู้มีความรู้

ความสามารถพิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิ คณะศลิปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

  ๒. แก้ไขค าสั่งคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผู้มีความรู้ความสามารถ

พิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิ คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รายชื่อ

ในล าดับที่ ๔ จากเดิม “ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส” แก้ไขเป็น “ประธาน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ” 

 

 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ ครัง้ท่ี ๖/๒๕๖๖ หนา้ที่ ๑๐/๒๐ 



 

 

 

 

   ๓. มอบ อาจารย์อิทธิพล  บัวย้อย  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนออนุมัติลงนามค าสั่งคณะ

ศิลปศาสตร์ เรื่อง ผู้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิ คณะ  

ศลิปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
 

    ๔.๒ (ร่าง) ค าสั่งคณะศิลปศาสตร์ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (รอบวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)  

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๔  ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของพนักงานมหาวิทยาลัย (๑ 

กรกฎาคม-๓๐ มิถุนายน) เพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 

   ทั้งนี้ตามประกาศประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่วนที่ ๑ บททั่วไป ข้อ ๑๑ ระบุว่า “การ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยในแต่ละส่วนงานหัวหน้าส่วนงาน หรือเทียบเท่า โดย

ความเห็นขอบของคณะกรรมการประจ าส่วนงานแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง เรียกว่า 

“คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน” ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนงาน หรือเทียบเท่าเป็นประธาน

กรรมการ และกรรมการอีกไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๔ คน และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบุคคล ๑ คน 

เป็นเลขานุการ” และในวรรคสามระบุว่า “กรรมการต้องเป็นผู้ด ารงต าแหน่งหรือมีหน้าที่การงานไม่ต่ ากว่า

ผู้รับการประเมิน และต้องมีบุคคลภายนอกส่วนงานนั้นอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นกรรมการ” เพื่อให้การ

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประจ าปี ๒๕๖๕ คณะศิลปศาสตร์

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประธานฯ จึงขอที่ประชุมพิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบค าสั่งคณะศิลปศาสตร์ 

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (รอบวันที่ ๑ 

กรกฎาคม ๒๕๖๕-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) 

จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิ

  ๑. เห็นชอบค าสั่งคณะศิลปศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (รอบวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) 

  ๒. เพิ่มเติมรายชื่อในค าสั่งคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (รอบวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) การ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ราย รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ ในต าแหน่งบริหาร : ประธาน

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาษาศาสตร์ประยุกต์  

 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ครัง้ท่ี ๖/๒๕๖๖ หนา้ที่ ๑๑/๒๐ 



 

 

 

 

  ๓. มอบ อาจารย์อิทธพิล บัวย้อย รองคณบดีฝา่ยบริหาร เสนออนุมัติลงนามค าสั่งคณะศิลป-

ศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (รอบ

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) 
 

    ๔.๓ (ร่าง) ค าสั่งคณะศิลปศาสตร์ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (รอบวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)  

 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเช่นเดียวกับระเบียบวาระเสนอพิจารณาที่ ๔.๒ ตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

พะเยา พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประจ าปีของพนักงานมหาวิทยาลัย (๑ กรกฎาคม-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) เพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานมหาวิทยาลัย 

   ทั้งนี้ตามประกาศประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่วนที่ ๑ บททั่วไป ข้อ ๑๑ ระบุว่า “การ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยในแต่ละส่วนงานหัวหน้าส่วนงาน หรือเทียบเท่า โดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส่วนงานแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง เรียกว่า 

“คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน” ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนงาน หรือเทียบเท่าเป็นประธาน

กรรมการ และกรรมการอีกไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๔ คน และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบุคคล ๑ คน 

เป็นเลขานุการ” และในวรรคสามระบุว่า “กรรมการต้องเป็นผู้ด ารงต าแหน่งหรือมีหน้าที่การงานไม่ต่ ากว่า

ผู้รับการประเมิน และต้องมีบุคคลภายนอกส่วนงานนั้นอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นกรรมการ” เพื่อให้การ

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประจ าปี ๒๕๖๕ คณะศิลปศาสตร์

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประธานฯ จึงที่ประชุมพิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบค าสั่งคณะศิลปศาสตร์ 

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (รอบวันที่ ๑ 

กรกฎาคม ๒๕๖๕-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) 

จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีติ 

  ๑. เห็นชอบค าสั่งคณะศิลปศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (รอบวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) 

  ๒. มอบ อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนออนุมัติลงนามค าสั่งคณะศิลป-

ศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (รอบ

วันที ่๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) 

 

 

 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ ครัง้ท่ี ๖/๒๕๖๖ หนา้ที่ ๑๒/๒๐ 



 

 

 

 

    ๔.๔ ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา กับสถานอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจ าเทศไทย และสมาคมฝร่ังเศส กรุงเทพมหานคร  

   ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ดร.จารุกัญญ์ จิตรวงศ์นันท์ ประธานหลักสูตรศิลป-

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส ขอความอนุเคราะหม์ายังคณะศิลปศาสตร์เพื่อพิจารณา (ร่าง) บันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กับสถานอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจ า

เทศไทย และสมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ตามที่ Mme Magosh FREQUELIN ที่ปรึกษาฝ่ายความ

ร่วมมือดา้นภาษาฝร่ังเศส สถานอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจ าเทศไทย ได้มาเยือนสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะ

ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ และหารือเกี่ยวกับการท าความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงานเพื่อด าเนินโครงการจัดตั้ง Coin francias (มุมฝรั่งเศส) เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของผู้ใช้ภาษา

ฝร่ังเศสในมหาวิทยาลัยพะเยา ตลอดจนประชาสัมพันธ์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสให้บุคคลภายนอกได้รู้จักมาก

ยิ่งขึ้น ประธานฯ จงึขอที่ประชุมพิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะ

ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กับสถานอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจ าเทศไทย และสมาคมฝรั่งเศส 

กรุงเทพมหานคร  

จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีติ 

  ๑. เห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมอืระหว่างคณะศลิปศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา กับ

สถานอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจ าเทศไทย และสมาคมฝร่ังเศส กรุงเทพมหานคร 

  ๒. มอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝายวิชาการ เสนอร่างบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กับสถานอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจ า

ประเทศไทย และสมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพมหานคร ยังกองกฎหมายเพื่อตรวจสอบ และเสนอขออนุมัติ

มหาวิทยาลัยต่อไป 
 

    ๔.๕ ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา  กับ  บริษัท

เซ็นเตอร์ฟอรโ์ปรเฟสชั่นแนลแอสเซสเม้นท์ (ประเทศไทย)  

   ดร.ชนาภา ดวงไฟ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าศูนย์ภาษา คณะ

ศลิปศาสตร์ มีความประสงค์จะจัดท าข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ บริษัทเซ็นเตอร์

ฟอร์โปรเฟสช่ันแนลแอสเซสเม้นท์ (ประเทศไทย) เพื่อการวางกรอบการท างานให้ความร่วมมือในอนาคต

ระหว่างคู่ภาคี เพื่อการให้บริการสอบ TOEIC จึงขอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อตกลงความร่วมมือ

ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ บริษัทเซ็นเตอร์ฟอร์โปรเฟสช่ันแนลแอสเซสเม้นท์ (ประเทศไทย) ซึ่งใน

เบื้องต้นศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ได้ขอความอนุเคราะห์กองกฎหมาย ตรวจสอบข้อตกลงความร่วมมือ

ดังกล่าว 

 

 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ ครัง้ท่ี ๖/๒๕๖๖ หนา้ที่ ๑๓/๒๐ 



 

 

 

 

จงึเสนอทีป่ระชุมเพื่อพิจารณา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีติ 

  ๑. เห็นชอบข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ บริษัทเซ็นเตอร์ฟอร์       

โปรเฟสชั่นแนลแอสเซสเม้นท์ (ประเทศไทย) 

  ๒. มอบ ดร.ชนาภา ดวงไฟ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เสนอขออนุมัติมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

    ๔.๖ ขอความเห็นชอบการรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเอง ราย นางสาววัชรพีร เวียงสมุทร  

ประธานฯ ขอที่ประชุมพิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบกรณี นางสาววัชรีพร เวียงสมุทร นิสิต

ระดับปริญญาโท แผน ข หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ขออนุมัติตีพิมพ์เผยแพร่

ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง ประสิทธิผลของกลยุทธ์ช่วยจ าในการจดจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษ

ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (THE EFFECTS OF MNEMONICS STRATEGIES ON ENGLISH 

VOCABULARY KNOWLEDGE OF MATTAYOM 1 STUDENT) เผยแพร่ในวารสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ของมหาวิทยาลัยราชภฏัเชยีงใหม่ อยู่ในฐานข้อมูล TCI ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๖) 

จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีติ 

  ๑. เห็นชอบให้  นางสาววัชรีพร เวียงสมุทร นิสิตระดับปริญญาโท แผน ข หลักสูตรศิลป-

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง เรื่อง 

ประสิทธิผลของกลยุทธ์ช่วยจ าในการจดจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑ (THE 

EFFECTS OF MNEMONICS STRATEGIES ON ENGLISH VOCABULARY KNOWLEDGE OF MATTAYOM 1 

STUDENT) เผยแพร่ในวารสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในฐานข้อมูล 

TCI  ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๖) 

  ๒. มอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอขออนุมัติ

มหาวิทยาลัยต่อไป 
 

    ๔.๗ บันทึกข้อตกลงทั่วไปของความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา (ประเทศ

ไทย) และมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ (ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)   

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า

เมื่อคราวประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ 

ตามที่ได้เดินทางไปปฏิบัติงานกับ  รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรธน์  ศรยีาภัย  ประธานหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต  

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ ครัง้ท่ี ๖/๒๕๖๖ หนา้ที่ ๑๔/๒๐ 



 

 

 

สาขา วิชาภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ (Souphanouvong University) สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว เมือ่ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการเพื่อพัฒนากิจกรรม

ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะศิลปศาสตร์ และเพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการ เยี่ยมชม พบปะ ตลอดจน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์มีความยินดีในการ

สร้างเครือข่ายทางวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสริมสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านการ

จัดการเรียนการสอนของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรีของคณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา การวิจัยของคณาจารย์และนิสิต และพัฒนากิจกรรมทางวิชาการ ตลอดจนเพื่อส่งเสริม

การบรรลุผลการเรยีนรู้ทีค่าดหวังของหลักสูตร และการพัฒนาบุคลากรของคณะฯ ประธานฯ จึงขอที่ประชุม

พิจารณาให้ความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงทั่วไปของความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา (ประเทศไทย) 

และมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์  (ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)  โดยมีรายละเอียด

สาระส าคัญในบันทึกข้อตกลงทั่วไป ดังนี้ 

   “สถาบันทั้งสองจะด าเนินการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและความร่วมมือเป็นระยะเวลา ๕ ปี

โดยเริ่มนับจากวันที่ผู้บริหารของทั้งสองสถาบันได้ลงนามในข้อตกลงนี้ ความร่วมมือประเภทต่างๆ ที่ได้รับ

การระบุว่าเป็นประโยชน์ร่วมกัน ได้แก่ การแลกเปลี่ยนความร่วมมือของอาจารย์และนักศึกษาในด้านการ

จัดการเรียนการสอน การวิจัย และการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมการศึกษา การประชุม และ

กิจกรรมทางวชิาการอื่นๆ ภายในกรอบของขอ้ตกลงนี ้ทั้งสองสถาบันจะสนับสนุนกิจกรรมดังตอ่ไปนี ้

    ๑. การแลกเปลี่ยนข้อมูลในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และข้อมูลทาง

วิชาการอื่นๆ  

  ๒. การแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักวิจัยในหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ 

    ๓. การแลกเปลี่ยนนักศึกษาในหลักสูตรที่สามารถเทียบเคียงหรอืเทียบเท่า 

    ๔. กิจกรรมการวิจัยร่วมกันและการประชุมเพื่อการจัดการเรียนการสอน และการ

วิจัยที่ได้รับการเห็นชอบของทั้งสองฝา่ยตามบันทึกข้อตกลงนี้ 

    ๕. การท างานรว่มกันในลักษณะอื่นใดถือเป็นการได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย 

จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิ

  ๑. เห็นชอบบันทึกข้อตกลงทั่วไปของความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา (ประเทศไทย) 

และมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ ์(ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)   

  ๒. มอบ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอบันทึกข้อตกลง

ทั่วไปของความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา (ประเทศไทย) และมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ (ประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) ยังกองกฎหมายเพื่อตรวจสอบ และเสนอขออนุมัติมหาวิทยาลัย

ต่อไป 

 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ ครัง้ท่ี ๖/๒๕๖๖ หนา้ที่ ๑๕/๒๐ 



 

 

 

 

    ๔.๘ บันทึกข้อตกลงทั่วไปของความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา  

(ประเทศไทย) และมหาวิทยาลัยแมสซี่ย ์(ประเทศนวิซีแลนด)์  

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 

เมื่อวันที่ ๑๙-๒๑ มิถุนายน  ๒๕๖๖ ได้เดินทางไปปฏิบัติงานกับ ดร.เขตไทย วงศ์วิชัย อาจารย์ประจ า

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  หัวข้อ “Task-Based Language 

Teaching: Resilience and  Innovation” ครั้งที่ ๑๐ โดยภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ International Association for Task-Based Language Teaching และได้เข้าร่วม

พบปะกับ Dr. Karen Ashton (Senior Lecturer in Linguistics) และ Prof. Dr. Kerry Taylor (Head of School) 

ผู้แทนของ School of Humanities, College of Humanities and Social Sciences มหาวิทยาลัย Massey 

ประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อหารือในการสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการในการพัฒนาบุคลากรและนิสิตของ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ College of Humanities and Social Sciences มหาวิทยาลัย 

Massey ประธานฯ จึงขอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงทั่วไปของความร่วมมือระหว่าง

มหาวิทยาลัยพะเยา  (ประเทศไทย) และมหาวิทยาลัยแมสซี่ย์ (ประเทศนิวซีแลนด์) โดยมีรายละเอียด

สาระส าคัญในบันทึกข้อตกลงทั่วไป ดังนี้ 

   “สถาบันทั้งสองจะด าเนินการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและความร่วมมือเป็นระยะเวลา ๕ ปี

โดยเริ่มนับจากวันที่ผู้บริหารของทั้งสองสถาบันได้ลงนามในข้อตกลงนี้ ความร่วมมือประเภทต่างๆ ที่ได้รับ

การระบุว่าเป็นประโยชน์ร่วมกัน ได้แก่ การแลกเปลี่ยนความร่วมมือของอาจารย์และนักศึกษาในด้านการ

จัดการเรียนการสอน การวิจัย และการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมการศึกษา การประชุม และ

กิจกรรมทางวชิาการอื่นๆ ภายในกรอบของขอ้ตกลงนี ้ทั้งสองสถาบันจะสนับสนุนกิจกรรมดังตอ่ไปนี้ 

    ๑. การแลกเปลี่ยนข้อมูลในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และข้อมูลทาง

วชิาการอื่นๆ  

  ๒. การแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักวิจัยในหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ 

    ๓. การแลกเปลี่ยนนักศึกษาในหลักสูตรที่สามารถเทียบเคียงหรอืเทียบเท่า 

    ๔. กิจกรรมการวิจัยร่วมกันและการประชุมเพื่อการจัดการเรียนการสอน และการ

วจิัยทีไ่ด้รับการเห็นชอบของทั้งสองฝ่ายตามบันทึกข้อตกลงนี้ 

    ๕. การท างานรว่มกันในลักษณะอื่นใดถือเป็นการได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย 

จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีติ 

  ๑. เห็นชอบบันทึกข้อตกลงทั่วไปของความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา (ประเทศไทย) 

และมหาวิทยาลัยแมสซี่ย์ (ประเทศนวิซีแลนด์)  

 

 

 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ ครัง้ท่ี ๖/๒๕๖๖ หนา้ที่ ๑๖/๒๐ 



 

 

 

 

  ๒. มอบ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอบันทึกข้อตกลง

ทั่วไปของความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา (ประเทศไทย) และมหาวิทยาลัยแมสซี่ย์  (ประเทศ

นิวซีแลนด)์ ยังกองกฎหมายเพื่อตรวจสอบ และเสนอขออนุมัตมิหาวิทยาลัยต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๕       เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  

   ๕.๑ โครงการปรับปรุงห้อง CE ๑๓๓๐๑ เป็นห้องเรียนอเนกประสงค์ และห้อง 

CE ๑๓๔๐๑ เป็นหอ้งประชุมอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

  ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่คณะศิลปศาสตร์ได้จัดสรรงบประมาณประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อด าเนนิโครงการปรับปรุงห้อง CE ๑๓๓๐๑ เป็นห้องเรียนอเนกประสงค์ และห้อง CE 

๑๓๔๐๑ เป็นห้องประชุมอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) เพื่อใช้เป็นห้อง

ส าหรับจัดการประชุม จัดการเรยีนการสอนส าหรับนิสิตและบุคลากร เป็นจ านวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สาม

แสนบาทถ้วน)โดยเบิกจ่ายจากแผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ค่าใช้จ่ายงบลงทุน กองทุนสินทรัพย์ถาวร 

หมวดเงินครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประธานฯ จึงขอที่ประชุมพิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบการขอ

อนุมัตโิครงการปรับปรุงห้อง CE ๑๓๓๐๑ เป็นหอ้งเรียนอเนกประสงค์ และห้อง CE ๑๓๔๐๑ เป็นจ านวนเงิน 

๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากแผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ค่าใช้จ่ายงบลงทุน 

กองทุนสินทรัพย์ถาวร หมวดเงินครุภัณฑ ์ที่ดนิ และสิ่งก่อสรา้ง  

จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีติ 

  ๑. อนุมัติการด าเนินโครงการปรับปรุงห้อง CE ๑๓๓๐๑ เป็นห้องเรียนอเนกประสงค์ และ

หอ้ง CE ๑๓๔๐๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  เป็นจ านวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สาม-

แสนบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากแผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา ค่าใช้จ่ายงบลงทุน กองทุนสินทรัพย์ถาวร 

หมวดเงินครุภัณฑ ์ที่ดนิ และสิ่งก่อสรา้ง  

  ๒. มอบ อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอขออนุมัติมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

   ๕.๒ ขออนุมัติโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าห้องศูนย์ทดสอบ

และห้องปฏิบัติการทางภาษา ขนาด ๑๒๐ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

  ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่คณะศิลปศาสตร์ได้ปรับปรุงห้อง CE ๑๒๒๐๓-

๑๒๒๐๕ เป็นศูนย์ทดสอบและห้องปฏิบัติการทางภาษา ซึ่งได้ตรวจรับและส่งมอบงานแล้วนั้น เพื่อการ

พัฒนาศักยภาพในการใช้ภาษา ยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาของนิสิตและบุคลากร และตามที่คณะ

ศิลปศาสตร์ได้จัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อด าเนินจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์

พร้อมตดิตั้งระบบไฟฟ้าหอ้งศูนย์ทดสอบและหอ้งปฏิบัติการทางภาษา ขนาดจ านวน ๑๒๐  ที่นัง่  เป็นจ านวน  

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ ครัง้ท่ี ๖/๒๕๖๖ หนา้ที่ ๑๗/๒๐ 



 

 

 

 

เงิน  ๑,๔๕๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากแผนงานจัดการศึกษา

อุดมศึกษา ค่าใช้จ่ายงบลงทุน กองทุนสินทรัพย์ถาวร  หมวดเงินครุภัณฑ์ ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง ประธานฯ 

จึงขอที่ประชุมพิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบการขออนุมัติจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง   

ระบบไฟฟ้าห้องศูนย์ทดสอบและห้องปฏิบัติการทางภาษา ขนาดจ านวน ๑๒๐ ที่นั่ง เป็นจ านวนเงิน  

๑,๔๕๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากแผนงานจัดการศึกษา

อุดมศกึษา ค่าใช้จ่ายงบลงทุน กองทุนสินทรัพย์ถาวร หมวดเงินครุภัณฑ ์ที่ดนิ และสิ่งก่อสรา้ง 

  จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีติ 

  ๑. อนุมัติการจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าห้องศูนย์ทดสอบและ

หอ้งปฏิบัติการทางภาษา ขนาดจ านวน ๑๒๐ ที่นั่ง เป็นจ านวนเงิน  ๑,๔๕๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้า-

หมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากแผนงานจัดการศึกษาอุดมศกึษา ค่าใช้จ่ายงบลงทุน กองทุนสินทรัพย์

ถาวร หมวดเงินครุภัณฑ ์ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง 

  ๒. มอบ อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอขออนุมัติมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

   ๕.๓ ขออนุมัติ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และส านักงานสี เขียว ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

  ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่คณะศิลปศาสตร์ได้ปรับปรุง  ห้อง CE ๑๔๒๐๔ 

เป็นห้องปฏิบัติการทางภาษาเป็นศูนย์เรียนรู้ทางภาษา ซึ่งจะตรวจงานและส่งมอบงานในเดือนกรกฎาคม 

๒๕๖๖ และตามที่คณะศิลปศาสตร์ได้จัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นจ านวนเงิน 

๔๑๒,๐๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) จากกองทุนเพื่อการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน คณะศิลป-

ศาสตร์ เพื่อด าเนินการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และส านักงานสีเขียว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

บริเวณห้อง CE ๑๔๒๐๔ ห้องปฏิบัติการทางภาษาเป็นศูนย์เรียนรู้ทางภาษา และจัดท าระเบียงทางเดินขึ้น

อาคารคณะศิลปศาสตร์   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พื้นที่บริเวณอาคารคณะศิลปศาสตร์มีความสวยงาม      

รมรื่น สะอาด ปลอดภัยและเอื้อตอ่การปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศนฯ์ ดังนี้ 

  ๑. ค่าระเบียง   เป็นเงิน  ๒๙๐,๐๐๐  บาท 

  ๒. ค่าสวน และเก้าอี้  เป็นเงิน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๓. ค่าบันได   เป็นเงิน    ๒๒,๐๐๐ บาท  

จึงขอที่ประชุมพิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบขออนุมัติโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และส านักงานสีเขียว 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นจ านวนเงิน  ๔๑๒,๐๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) จาก

กองทุนเพื่อการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน คณะศิลปศาสตร์ 

 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ ครัง้ท่ี ๖/๒๕๖๖ หนา้ที่ ๑๘/๒๐ 



 

 

 

 

  จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีติ 

  ๑. อนุมัตโิครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และส านักงานสีเขียว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เป็นจ านวนเงิน  ๔๑๒,๐๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) จากกองทุนเพื่อการศึกษา หมวดเงิน

อุดหนุน คณะศิลปศาสตร์ 

  ๒. มอบ อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอขออนุมัติมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

   ๕.๔ ขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๖-

๒๕๗๐  

  ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบตามที่มหาวิทยาลัยพะเยาได้ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมหาวิทยาลัยมอบคณะ/ส่วนงาน ด าเนินการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์เสนอ

มหาวิทยาลัยพะเยา และตามที่คณะศิลปศาสตร์ได้ประชุมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ภาคการศึกษาต้น             

ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ และได้น าเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศิลป-

ศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ต่อบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ นั้น  ประธานฯ จึงขอที่ประชุมพิจารณาเพื่อ    

ขอความเห็นชอบการเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับดังกล่าว

ยังมหาวิทยาลัย เนื่องจากคณะฯ ได้รับทราบกรอบแนวคิดของมหาวิทยาลัยจากการเข้าร่วมอบรมเชิง

ปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศ ระยะ ๒๐ ปี มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ มิถุนายน 

๒๕๖๖ ทั้งนีค้ณะศลิปศาสตร์ได้มีหนังสือถึงบุคลากรคณะศิลปศาสตร์เพื่อขอความอนุเคราะห์พิจารณาแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ และให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ต่อแผน

ยุทธศาสตรด์ังกล่าวฯ รวมถึง ความต้องการการจัดกิจกรรมอื่นๆ เพิ่มเติม โดยส่งคณะฯ ภายในวันศุกร์ที่ ๗ 

กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อรวบรวมประเด็นข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ น าไปประกอบการจัดประชุมบุคลากรคณะ

ศลิปศาสตร์เพื่อการมสี่วนร่วมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ เพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนา

คณะศิลปศาสตร์ให้สอดคล้องตามพันธกิจของคณะและของมหาวิทยาลัยต่อไป ทั้งนี้ประธานฯ ยังได้แจ้งให้ที่

ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยได้แจ้งการจัดสรรเงนิรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน 

๒๕๖๖ คณะฯ จึงขอตรวจสอบความถูกต้องของจ านวนเงินที่ได้รับการจัดสรร และเพื่อการจัดส่งแบบฟอร์ม

ยังสาขาวิชาส าหรับจัดท าโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๗ เพื่อการพัฒนานิสิตและพัฒนา

อาจารย์ต่อไป 

  จงึเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีติ 

  ๑. เห็นชอบแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐  

  

 

 

 

รายงานการประชมุคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ ครัง้ท่ี ๖/๒๕๖๖ หนา้ที่ ๑๙/๒๐ 



 

 

 

 

  ๒. มอบ อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

คณะศิลปศาสตร ์พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ต่อมหาวิทยาลัยพะเยา และรวบรวมประเด็นข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

ของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพื่อ

วิเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอในการประชุมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์เพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะศิลป-

ศาสตรแ์บบมสี่วนรว่มต่อไป 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๕๐ น.  

 

 

 

                               (นางสาวสุกัญญา  เสมอเชื้อ) 

          เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 

                ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

 
 

 

 

 

                                                   (อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย) 

                                              รองคณบดีฝา่ยบริหาร คณะศิลปศาสตร์ 

                                 ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์ ครัง้ท่ี ๖/๒๕๖๖ หนา้ที่ ๒๐/๒๐ 


